

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đơn vị tư vấn thiết kế trình bày ý tưởng thiết kế mô hình khu dân cư

nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được lựa chọn ở địa điểm phù hợp, xây dựng trên cơ sở gắn kết giữa hiện đại và truyền thống, phát huy bản sắc của các vùng quê; có đầy đủ các công trình phụ trợ, công trình công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, cây xanh bao quanh...

Hầu hết đại biểu phát biểu đều cho rằng xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là cần thiết và nhất trí cao với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu điểm ở một số xã, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng ở những nơi có điều kiện. Các đại

biểu cũng đề xuất một số vấn đề liên quan đến diện tích của khu dân cư, đường giao thông, quy hoạch xây dựng, chiều cao nhà ở, quy hoạch công trình công cộng, vị trí xây dựng, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng... của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đã đến lúc nông thôn của tỉnh phải hình thành các thiết chế mới như khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà văn hóa, nghĩa trang kiểu mẫu... có bản sắc riêng, điểm nhấn là những ngôi nhà mang kiến trúc địa phương, tên gọi của khu dân cư gắn với những địa danh nổi tiếng của địa phương. Dự án cụ thể do nhà đầu tư đề xuất. Tỉnh sẽ chọn những nơi nào có điều kiện, có nhu cầu, có nhà đầu tư để tổ chức làm trước. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện thiết kế khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và dự kiến thành lập các tiểu ban tổng kết, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

THU HIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

64 căn hộ nhà ở xã hội được phê duyệt phương án bố trí tái định cư thuộc dự án.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các thủ tục cần thiết để việc bàn giao, tổ chức quản lý, khai thác, vận hành giai đoạn 1 của dự án bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc bàn giao giai đoạn 1 dự án khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại tổ 39, tổ 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình theo Công văn số 4490 của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Damsan sẽ bàn giao cho UBND thành phố để tổ chức quản lý vận hành

theo hợp đồng đã ký. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố đề xuất hướng giải công cộng, công viên cây xanh, dân cư (đất biệt thự, đất nhà ở liền kề và đất nhà ở xã hội). Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với chủ trương thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc; giao UBND thành phố nghiên cứu phương án giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo các vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10

xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình (đối diện Trạm Y tế xã Vũ Phúc) được thành phố triển khai nhằm thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tổng diện tích khu dân cư gần 54.000m² gồm quy hoạch đất công cộng, công viên cây xanh, dân cư (đất biệt thự, đất nhà ở liền kề và đất nhà ở xã hội). Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với chủ trương thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc; giao UBND thành phố nghiên cứu phương án giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án.

đến nút giao với đường Thái Bình - Hà Nam. Tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình - Hà Nam được xác định là tuyến đường trục chính đối ngoại của tỉnh. Đây là tuyến đường được đầu tư xây dựng với 4 dự án thành phần, gồm tuyến đường tỉnh 454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà (theo hình thức BT); tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý (theo hình thức BOT); tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ cuối cầu vượt sông Trà Lý đến đường Thái Bình - Hà Nam (theo hình thức BOT) và tuyến nhánh nối từ quốc lộ 39 đến tuyến đường nối từ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và tích cực tham gia, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong công việc cơ quan, chị em không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với gia đình và xã hội, chị em luôn là người giữ gìn các truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình, là người thấp lửa, giữ lửa

cho gia đình... Kết quả, 100% chị em đảm phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó nhiều chị em được các cấp, các ngành khen thưởng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận làm nổi bật các vấn đề: sự chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở cơ quan, đơn vị và vai trò làm con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình, những bài học kinh nghiệm; các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước,

đảm việc nhà” và các phong trào thi đua yêu nước trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Tọa đàm là dịp để phụ nữ các cơ quan Tỉnh ủy, Sở Nội vụ giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, góp phần đưa các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, nâng cao vai

trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đại biểu, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; chúc chị em đón ngày Quốc tế phụ nữ vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí đánh giá cao các tham luận tại buổi tọa đàm, qua các tham luận đã làm nổi bật vai trò, vị thế của phụ nữ trong công việc cũng như trong gia đình và ngoài xã hội. Dù ở cơ quan, lĩnh vực nào, đồng góp của chị em là rất lớn và quan trọng, không thua kém nam giới.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn phụ nữ các cơ quan, đơn vị luôn tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng ngày càng cao, là hậu phương vững chắc trong gia đình... Ban nữ công các cơ quan Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tiếp tục làm tốt chức năng tập hợp hội viên, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trước đó, Ban nữ công các cơ quan Tỉnh ủy, Ban nữ công Sở Nội vụ đã tổ chức dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng Trường) ngày 14-10, thành phố Thái Bình).

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - an ninh đạt tác phẩm bảo đảm.

Đề duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những tháng tiếp theo, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành tiếp tục tham mưu UBND thành phố tăng cường các giải pháp tái cơ cấu các ngành kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chú trọng thực hiện các giải pháp thu ngân sách, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa xã hội, làm tốt công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, sản xuất tác phẩm báo chí dự thi

Sáng ngày 6/3, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, sản xuất tác phẩm báo chí dự thi. 20 học viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các chi hội, hội nhà báo các tỉnh, thành phố tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên là Tiến sĩ Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chuyển tải các nội dung: kỹ năng phát hiện, lựa chọn đề tài khai thác và xử lý thông tin; kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo in dự thi; tiêu chí tác phẩm tham dự giải báo chí; một số lỗi cần tránh trong sáng tạo tác phẩm báo chí và lựa chọn tác phẩm báo chí dự thi... Giảng viên và học viên cũng đã giải trao đổi về thực tế sản xuất tác phẩm báo chí dự thi, lựa chọn tác phẩm báo chí dự thi ở các cơ quan báo chí; những kinh nghiệm, kỹ năng để tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao và lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu tham gia các giải báo chí, góp phần nâng cao chất lượng các giải báo chí.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày, chiều ngày 7/3 sẽ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho học viên đủ điều kiện.

HÀ DUNG

Hội thi cắm hoa nghệ thuật khối trường THPT nam sông Trà

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chiều ngày 6/3, tại Trường THPT Vũ Tiên, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật khối trường THPT nam sông Trà thu hút 20 đơn vị dự thi.

Tại hội thi, các đơn vị đem đến các sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, độc đáo và mang đậm những nét đặc sắc nêu bật chủ đề về người phụ nữ. Sau khi hoàn thành phần thi cắm hoa, các đơn vị trải qua phần thi thuyết trình về ý tưởng của đội mình, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người bà, người mẹ, người chị, những cô giáo và các em học sinh nữ.

Hội thi là hoạt động văn hóa, là cơ hội để các cô giáo thể hiện sự khéo léo, đảm đang của bản thân, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đơn vị dự thi.

DẶNG ANH



ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 với tổng mức đầu tư 2.072,176 tỷ đồng, được

đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), nguồn vốn do nhà đầu tư huy động theo hình thức BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ghi theo kế hoạch của tỉnh Bình Giang năm 2010 - 2015, thời gian thực hiện từ năm 2010 - 2013.

Trong quá trình thực hiện, do khó khăn về nguồn vốn trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án, ngày 30/10/2014, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số

2165/TTG-KTN về việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT.

Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thu phí từ ngày 1/1/2017 theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay việc thu phí để

hoàn vốn cho dự án đang gặp rất nhiều khó khăn, không bảo đảm phương án tài chính theo hợp đồng đã ký. Nguyên nhân là do nhiều chủ phương tiện không thuộc đối tượng ưu tiên cũng không chịu mua vé qua trạm, chống đối gây rối trật tự... có tình gây ùn tắc giao thông...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án mang lại, góp phần hoàn thiện toàn bộ tuyến đường 39B và mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh theo quy hoạch đã được phê

duyệt. Để bảo đảm phương án tài chính theo hợp đồng đã ký, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với huyện Kiến Xương và doanh nghiệp thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái Bình đảm an ninh trật tự khu vực trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường BOT tại huyện Kiến Xương. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính phối hợp với Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái hoàn thành việc quyết toán dự án trong thời gian sớm nhất...

TOÀN TỈNH QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

văn bản chỉ đạo; hỗ trợ gần 1.200 lít hóa chất để thực hiện tiêu độc khử trùng; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn... Các hộ chăn nuôi đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch như: tiêm phòng định kỳ, tu sửa hóa chất, với bột để khử trùng tiêu độc, cách ly khu vực nuôi lợn, hạn chế tối đa người ra vào khu vực chăn nuôi.

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch, không để xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn, thành phố tiếp tục duy trì công tác tiêu độc khử trùng, thực hiện hiệu quả tuần vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ ngày 4 - 10/3/2019. Giám sát chặt chẽ nguồn gốc lợn của các

hộ chăn nuôi nhập mới, hộ buôn bán, giết mổ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng dịch tại hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, điểm thu mua tập trung, buôn bán, vận chuyển lợn...

* Sáng ngày 6/3, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ xuân và dự báo tình hình sản vụ bệnh gây hại vụ xuân năm 2019; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Vụ xuân năm 2019, huyện Vũ Thư gieo cấy 7.801,9ha lúa, trong đó 47,1% diện tích lúa có tiềm năng năng suất cao, 52,9% diện tích lúa chất lượng cao. Lúa cấy đạt 30,1% diện tích, lúa gieo thẳng còn 69,9% diện tích, giảm 11,1% so với vụ xuân năm 2018. Đến hết ngày 20/2, toàn huyện hoàn thành gieo cấy lúa xuân.

Vụ xuân 2019 dự báo sẽ có nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại sớm cho lúa. Huyện thực hiện các địa phương chủ động thực hiện công tác vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc lúa; tăng cường kiểm tra theo dõi đồng ruộng nắm chắc diễn biến sâu bệnh từ đầu tiên nhân phần thuốc phòng trừ sớm khi sâu bệnh phát sinh ở diện hẹp.

Thời gian qua, huyện tập trung cao công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt nỗ lực ngăn chặn, để phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi từ địa bàn ngoài xâm nhiễm vào huyện. Kết quả, đến nay Vũ Thư vẫn bảo đảm an toàn, chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, dịch bệnh này đang diễn biến hết sức phức tạp.

Để ngăn ngừa, để phòng bệnh dịch xâm nhiễm vào địa bàn, UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo

các địa phương tăng cường tổ đạ nhân lực, vật tư, phương tiện tập trung phòng ngừa dịch. Tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ thêm 2.550 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cấp phát cho các địa phương để phun ở các khu vực chung như chợ, nơi giết mổ, bến phà... Các địa phương triển khai tuần lễ tiêu độc khử trùng từ ngày 5 - 12/3, khuyến khích hộ chăn nuôi mua với bột khử trùng chuồng trại. Cùng với khử trùng, huyện vẫn duy trì các tổ công tác kiểm tra, giám sát và sẵn sàng chủ động mọi vật tư, phương tiện, phương án xử lý khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh để khoanh vùng dập dịch, hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra.

* Đến ngày 4/3, toàn huyện Hưng Hà đã tiêu hủy 849 con lợn với tổng trọng lượng trên 62.600kg mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện cũng đã sử dụng trên 4.200 lít hóa chất và gần 200.000kg với bột để vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh tả lợn

châu Phi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, một số xã vẫn xảy ra lợn ốm chết như Thống Nhất, Hòa Bình, Chi Lăng... Đặc biệt, tại xã Đông Đô đến 16 giờ ngày 4/3 tiếp tục phát hiện và tiêu hủy thêm 144 con lợn mắc bệnh. Trước tình hình đó, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo các xã chủ trọng công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện và ngành chức năng trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm bắt tình hình, chủ động tham gia phòng, chống dịch, tuyệt đối không giấu dìm, bán lợn bệnh. Tăng cường bán sát địa bàn, theo dõi sát diễn biến dịch, thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y... nhằm khống chế dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

HOÀNG LÃNH

Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

Qua một thời gian lập chuyên án đấu tranh, hồi 15 giờ 20 phút ngày 5/3/2019, tại khu vực Đường Thái Hà, thuộc địa phận thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và lực lượng Cảnh sát biển bắt quả tang Bùi Quang Ngọc, sinh năm 1981, trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15A - 328.06 chở Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1957, trú tại quận Lê Chân và Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1958, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp. Khám xét trên người đối tượng và phương tiện vận chuyển, lực lượng công an thu giữ 1 túi xách có chứa 14 gói ma túy tổng hợp và một va ly chứa 88 gói ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 6,2kg ma túy tổng hợp và 10 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào về tiêu thụ. Được biết, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Hồng Lĩnh là các đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.

Đây là chiến công xuất sắc lập thành tích chào mừng 22 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2019).

NGUYỄN TÙNG